

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 526* Năm 11/ 2022 * Chúa nhật 01/05/ 2022

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Ánh thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Thế giới chúng ta ngày nay chứng kiến cuộc chiến khốc liệt giữa một bên là Nước Nga và bên kia là nước Ukraine. Không chỉ chứng kiến nhưng còn bị lôi vào cuộc chiến này cách này cách khác. Tầm ảnh hưởng của nó lan rộng làm cho nhiều nơi bị ảnh hưởng, thậm chí bị ảnh hưởng rất nặng vì đi vào suy thoái hay vỡ nợ hay phá sản. Như thế sau khi bị tàn phá của con dịch covid 19 giờ thế giới lại bị lung lay do cuộc chiến có nguy cơ kéo dài, chưa thấy có triển vọng chấm dứt trong tương lai gần.

Sở dĩ có nhận định như thế vì hai bên tham chiến tuyên bố chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài đến hết năm nay 2022 và hai bên cùng muốn chiến thắng nên đưa vào cuộc chiến những khí giới ngày càng tối tân hơn và như thế cuộc chiến không biết chừng nào kết thúc.

Nếu cuộc chiến giữa hai nước ở ngoài tầm kiểm soát hay ngoài tầm tay của chúng ta thì có những cuộc chiến khác trong tầm tay nhưng nhiều khi cũng không giải quyết được : đó là “trận chiến” trong gia đình giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng... Tuy trận chiến ở qui mô nhỏ nhưng cũng có thể làm cho gia đình tan nát, thậm chí đôi khi gây chết chóc cho các thành viên trong gia đình.

Muốn giải quyết những cuộc chiến này thì việc trước tiên là đừng cung cấp khí giới cho cuộc chiến nữa. Đừng tìm cách đổ dầu vào lửa nữa. Cần phải bớt lửa khi cơm đã sôi nếu không thì cơm sẽ khét và không ai có cơm để ăn. Có thể nói bớt lửa là hành động khôn ngoan để hạ nhiệt, để làm giảm bớt sự leo thang chiến tranh và mang lại bình an. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta biết sống như con cái mang lại hòa bình cho mọi người để mọi người cùng nhau chung xây cuộc sống bình an, hạnh phúc.



NHẬN RA ĐẰNG PHỤC SINH

Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. (Ga 21,1-14)

Khi ấy, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.² Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.³ Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông : “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp : “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

⁴ Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su.⁵ Người nói với các ông : “Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời : “Thưa không.”⁶ Người bảo các ông : “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.⁷ Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô : “Chúa đó !” Vừa nghe nói “Chúa đó !”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.⁸ Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.

⁹ Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.¹⁰ Đức Giê-su bảo các ông : “Dem ít cá mới bắt được tới đây !”¹¹ Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.¹² Đức Giê-su nói : “Anh em đến mà ăn !” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa.¹³ Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông ; rồi cá, Người cũng làm như vậy.¹⁴ Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Đức Thánh Cha mời gọi hãy: Biến những tư tưởng về chiến tranh thành kế hoạch cho hòa bình.**

Trong một thông điệp video gửi tới Đại hội Công Giáo Quốc gia Hoa Kỳ về việc Mục vụ cho những người gốc Tây Ban Nha đang diễn ra ở Washington, DC - Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi những người tham dự hãy mặc lấy những tâm tình Kitô giáo để kiến tạo những nhịp cầu trong mọi lĩnh vực của xã hội.

(Tin Vatican - Linda Bordoni)

Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa đã nắm bắt cơ hội để kêu gọi nhân loại hãy thay đổi não trạng và biến đổi chúng thành những kế hoạch cho hòa bình.

Phát biểu trước những người tham gia Đại hội, Đức Thánh Cha lưu ý rằng chúng ta đang sống trong một “thời đại nghịch lý, trong khi chưa thoát ra khỏi cơn đại dịch đã nhậm chìm toàn nhân loại trong quần quai và đau buồn khôn tả, thì chúng ta lại bị cuốn hút vào thảm cảnh chết chóc bi thương của một cuộc chiến tương tàn...”

ĐTC chia sẻ “Mọi cuộc chiến đều phát sinh từ sự bất công, mọi cuộc tranh chấp, kể cả những va chạm mà đôi khi chúng ta xào xáo nhau trong gia đình và cộng đồng, đều diễn ra trong thầm lặng; phát sinh ra từ một sự bất công nào đó!”

Đại hội, mang tên “Raíces y Alas 2022” (Kỳ thị và Cội nguồn 2022), đã được triệu tập từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 4 với chủ đề “Tiếng nói tiên tri: Cầu nối cho một kỷ nguyên mới”.

“Các bạn đã có một chủ đề thật tuyệt vời,” Đức Thánh Cha kêu mời những tham dự viên hãy trở thành những tác nhân trong việc chuyển đổi những tư tưởng chiến tranh thành “những tư duy và kế hoạch cho hòa bình”.

Đại hội Quốc gia về việc Mục vụ cho những người gốc Tây Ban Nha tập trung vào việc nâng cao tiếng nói ngôn sứ.

ĐTC cha sê: “Tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ về chiến tranh. Đó là một Chủ nghĩa Cải cách hiện sinh. Tình huynh đệ phải được dành cho tất cả mọi người, và nó phải được thể hiện trong những suy nghĩ làm thay đổi cuộc sống gia đình, cộng đồng, dân tộc, quốc gia và thế giới.”

Xây dựng những nhịp cầu

Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các tín hữu hãy suy tư về một sự tối cần là phải trở thành “những Kitô hữu biết biến đổi các cơ cấu mà con người có thể tạo ra thành những nhịp cầu cho mọi lĩnh vực của xã hội, soi dẫn suy tư, để có thể dẫn đến những hành động mang lại hòa bình và hiệp nhất ở mọi cấp độ, khởi đi từ gia đình và cộng đồng của chúng ta.”

ĐTC nhấn mạnh: “Cha cần hòa bình, các bạn cần hòa bình, thế giới chúng ta cần hòa bình, hít thở trong bầu khí an bình. Chúng ta phải là những dấu chứng hòa bình hữu hiệu, các Kitô hữu phải là những người mang hòa bình gương mẫu”.

ĐTC Phanxicô kết luận trước khi ban phép lành cho Đại hội ngài nói: “Cha xin anh chị em hãy trở thành những nhịp cầu, những nhịp cầu của cầu nguyện và hành động cho hòa bình, và xin cũng cầu nguyện cho Cha với.”

Nguồn: Vietcatholic.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Cô Hà:** 500.000đ.
